

ผลการสำรวจปลาวาฬเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2555

ออกจากท่าเรือบางตะบูน (บ้านพีจำรุญ) เวลา 9.07 น.

ออกจากบ้านประมาณ 6.50น.มีเจ้าตั้มและray ตามเดิมมุ่งไปที่บมมปตท.ที่กม72เลย มีรถหนาดำขึ้นพอควรสำหรับวันธรรมดาและออกตอนสายๆ ไปทานข้าวและซื้อข้างกลางวันซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นข้าวเหนียวกับไส้กรอก,ไส้อั่วไปแล้ว แถมด้วย hotdog จากบ้าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วซึ่งที่มันก็ดูจะพอใจแบบนี้ ไปถึงบ้านพีจำรุญและขนของลงเรือพร้อมประกอบอุปกรณ์ให้เรียบร้อยคราวนี้เราเอาอุปกรณ์ดำน้ำไปด้วยคิดว่าถ้าวาฬเข้ามาใกล้แบบคราวที่แล้วก็อาจจะลงไปดูในน้ำด้วย.ห้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง,มีแดดจัด มีเมฆแบบ fibrates ลอยอยู่เต็มฟ้า น้ำขึ้นอยู่ที่ท่าเรือบ้านพีจำรุญเต็ม ทศนวิสัยวันนี้ดีกว่าคราวที่แล้วมากมองเห็นชัดได้ไกลมากไม่มีหมอกแต่เลยวิ่งเรือออกมาได้อย่างนิ่มนวล ไม่ได้แหวะดูอะไรเลย ไม่มีวีแววของโลมาเลยแม้แต่ชนิดเดียว มีปลากะตักกระโดดเหมือนกันแต่เหมือนไม่เหยอะเหมือนเมื่อวันที่3ที่ผ่านมา แต่ก็มีบางครั้งโดดขึ้นมาตายบนเรือหลายตัวเหมือนกัน เรียกว่าก็เห็นมีซุกซุกมากกว่าเดือนมี.ค.และก.พ.แหละเลยวัดกะเข้าไปแล้วก็ยังไม่เห็นวีแววของพวกเขาเลย คล้อยไปจนกระทั่งถึง 13.07 ได้ถึงจะได้ยินเสียงพีจำรุญเบาๆลอยมาเหมือนเดิมแบบมั่นใจว่า “เจอแล้ว” พอหันไปหาพีจำรุญก็เห็นท่าเดิมคือเหมือนใส่เกียร์เร่งเครื่องแล้วหมุนพวงมาลัยแบบทุกทีที่แกมองเห็นมัน เราหันไปดูก็ยังไม่เห็น บอกให้ray markหมายไว้คือเบอร์ 256 ไว้เป็นการมองเห็นในจุดแรก และ เมื่อไปถึงตำแหน่งที่พวกเขาขึ้นกินอยู่ก็กด mark 257 ไว้อีกทีกะว่าจะเอามาplotลงใน goggle earth เพื่อจะวัดดูว่าจุดที่เรามองเห็นเขาเป็นระยะทางเท่าไรกันแน่ น่าจะเป็น กิโลเมตรกว่าๆเห็นจะได้ ลักษณะการกินอาหารเหมือนเมื่อต้นเดือนคือกินแบบside feeding และไม่คอยอ้าปากกินนานๆ ไม่คอยหันปากเข้ามาให้ถ่ายเลย มองไม่ออกว่าเป็นตัวไหนอยู่พักนึง แล้วสักพักเจ้าตัวนี้ก็โอบมาใกล้เรือถึงสองครั้งซึ่งทั้งสองครั้งที่เขาพุ่งเข้ามาเราเริ่มเดาพฤติกรรมที่เขาจะมาใกล้เรือได้ออก เราเลยหันกล้องของเรามาด้กทางไว้ค่อนข้างถูกทางเลย แต่ก็พลาดท่าเจ้าตัวนี้ตอนมีพฤติกรรมแปลกๆแต่กล้องเราอยู่ในลักษณะ telephoto มากๆเลยอดถ่ายการกระโดดพุ่งขึ้นมาสูงเกินครึ่งตัวของเขาเลย เจ้าตั้มซึ่งใช้กล้อง 7D อยู่ก็มัวแต่ไปถ่ายอีกตัวนึง เลยไม่ได้ภาพกระโดดของเขาเลย ของเราคิดว่าได้เห็นแวบนึงนะ. อีกตัวที่เข้ามาพร้อมด้วย สักพักเราเห็นรอยต่างที่ปลายปากด้านบนของเขาได้ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเจ้าสมหวัง แต่ที่เห็นแล้วพลอยวิตกไปหน่อยๆคือ รอยต่างมากมายที่เกิดขึ้นบนตัวมีมากมายจนเห็นได้ชัดมากๆ (เมื่อกลับมาเทียบรูปที่เราถ่ายเขาได้เมื่อปีที่แล้วไม่มีเลย) รอยต่างมองจนเหมือนเป็นลายของเขาเลย อีกสักพักพอเราตามมาได้สักครู่ก็มีปลาวาฬเข้ามาพร้อมกันอีกสองตัว จากการประเมินคิดว่าได้เห็นวาฬทั้งหมด 4 ตัว ความน่าจะเป็นคือ เจ้าพาฝัน,จ๊ะเอ๋,สมหวัง,และคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าสุขใจ ซึ่งทำให้ไม่แน่ใจว่า อีกตัวหนึ่งอาจจะจะเป็นแม่วันสุข ต้องให้ทางกรมเขาช่วยอีกทีนึง หรือ

เราอาจเห็น 5 ตัวก็ได้ ส่วนเจ้าสุขใจนั้นค่อนข้างมั่นใจเพราะพอตอนท้ายๆของทริป เขาขึ้นกินแบบหันปากมาให้ตอนเราออกเรือมุ่งจะกลับ(รู้สึกว่าเขาคงสบายใจขึ้นที่เราไม่เข้าไปใกล้เกินไป จากการสังเกตคิดว่าพอปลาเหยื่อไม่เยอะมากเขาเลยไม่ค่อยคลั่งการกินจึงมีอาการทิ้งระยะจากเรือเราและระแวงระวังมากขึ้น เลยไม่ค่อยขึ้นกินแบบอ้าปากค้างนาน) พอเรือเราห่างมาได้สักหน่อยก็ขึ้นกินแบบหันปากมาเต็มๆนานๆจนเราสามารถเห็น รอยขีดสั้นๆสีดำในช่องปากด้านซ้ายได้อย่างชัดเจน. เราเริ่มหันเรือบ่ายหน้ากลับตอนบ่ายสามโมงครึ่ง mark หมายถึง 264 เรายังคิดว่าคลื่นลมไม่แรง มาก ที่ไหนได้พี่จ่าบุญเอาผ้าใบมาคาดทางกราบซ้ายให้บอก เดี่ยวจะเปียก เราเองเห็นว่ามีคลื่นมากขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะเยอะมาก เล่นเอากว่าจะถึงฝั่งเข้าไปท่วมกว่านิดๆเลยหละแล้วก็เปียกพอควร เลยทีเดียว ยังไม่ถึงกับมีลมแรงคลื่นแรงเหมือนฤดูฝนตอน กันยายนแต่ก็ถือว่าลมพัดจัดเหมือนกัน เพราะสังเกตว่ามีก้อน เมฆฝนทางด้านตะวันตกใหญ่พอควรเลยเป็นสาเหตุให้ลมจัดมากขึ้น แต่พระอาทิตย์ก็ตกสวยดี สรุปคราวนี้ วาฬขึ้นค่อนข้าง จ.สมุทรสาครมากที่สุดทีเดียว แทบจะปากน้ำเลยและค่อยๆหากินมาทางวัดกะช้าขาวแล้วก็วนอยู่แถบนั่นตลอด การกินยังไม่ขึ้นอ้าปากค้างนานๆ และบางตัวก็ทิ้งระยะห่างจากเรือพอควร.จำนวนไม่ 4 ก็ 5 ตัว.



